



ประกาศตั้งกรรมการปกครอง วชิระพยาบาล

มีพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งให้ประกาศให้ทราบ
ทั่วกันว่า ตามที่ได้ทรงปรึกษาพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้ง
และทำนุบำรุงวชิระพยาบาลให้ยั่งยืนสืบมาจนบัดนี้ และได้ทรง
มอบสถานที่นั้นไว้เป็นสมบัติสหประชาชาติแก่ประชาชนชาวไทย ให้
อยู่ในอารักขาของกระทรวงนครบาล ตามประกาศลงวันที่ ๒
มกราคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๕ นั้น บัดนี้ถึงเวลาอันสมควร
ที่จะจัดการวชิระพยาบาลนี้ให้เจริญยิ่งขึ้น จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง มีสภายายก ๑ อุป

นายก ๑ เลขานุการ ๑ และกรรมการแล้วแต่จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งแต่งขึ้น เพื่อยังประโยชน์แก่สถานพยาบาลนี้ กรรมการนี้ให้มีหน้าที่ปกครองวิชะพยาบาล รับผิดชอบตรงต่อพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และให้มีอำนาจโดยบริบูรณ์เหนือเจ้าหน้าที่และสมบัติทั้งปวงของโรงพยาบาล ให้กรรมการตั้งอนุกรรมการข้อบังคับต่าง ๆ ขึ้นไว้ตามจำเป็น เพื่อส่งเสริมการกุศลและคุณประโยชน์แก่พสกนิกรให้เจริญยิ่งขึ้นสืบไป และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ที่มีนามต่อไปนี้รวมเป็นคณะกรรมการปกครองวิชะพยาบาล ดำรงตำแหน่งอยู่จนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนแปลงต่อไปคือให้

๑ สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระบรมราชินี เป็น
สภานายิกา

๒ จางวางเอก เจ้าพระยารามราฆพ เป็นอุปนายก

๓ เสวกเอก พระยาสุนทรลิขิต เป็นเลขานุการ

๔ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนยุวธรรมาภัย
เป็นกรรมการ

๕ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนชัยนาทนเรนทร เป็นกรรมการ

๖ นายนาวาเอก หม่อมเจ้าถาวรมงคลวงศ์ เป็นกรรมการ

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๐ หน้า ๔๓๑๔

๗ เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ เป็นกรรมการ

๘ หม่อมแก้ว ในสมเด็จพะเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรม
หลวงนครราชสีมา เป็นกรรมการ

๙ หม่อมสังวาลย์ ในสมเด็จพะเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรม
ขุนสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ

๑๐ ท่านผู้หญิงธรรมาธิกรณาธิบดี เป็นกรรมการ

๑๑ มหาอำมาตย์นายก เจ้าพระยาอมราช เป็นกรรมการ

๑๒ จางวางตรี พระยาแพทยพงศาวิสุทธาธิบดี เป็นกรรม
การ

๑๓ เสวกเอก พระยาวิรัชเวชกิจ เป็นกรรมการ

๑๔ นายแพทย์ เบลล์ วัลโค เม็นเดลสัน เป็นกรรมการ
ประกาศมาณวันที่ ๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เป็นปีที่ ๑๔
ในรัชกาลปัจจุบัน

ประกาศพระราชทานตราวัลถภาภรณ์

พระยาคทาธรรบดีสิหราชบาลเมือง (เทียบ อัสวรักษ์). ได้
ถวายตัว เป็นมหาดเล็ก แต่ยังคงดำรงตำแหน่ง เป็นสมเด็จ พระ
ยุพราช ได้นลของพระเดชพระคุณโกศลชิตสนิทสนมไว้ว่างพระราช